

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 506\* Năm 10/ 2021 \* Chúa nhật 12/ 12/ 2021

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Lá thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**rong những tháng vừa qua, Việt Nam cùng với cả thế giới đối diện với cơn dịch hoành hành. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang tâm trạng lo âu, sợ hãi khi nhớ lại hay kể lại những điều khủng khiếp mà mình phải chịu trong cơn dịch. Đồng thời trong qui mô nhỏ hơn cộng đồng mạng cũng chứng kiến một hiện tượng có một không hai là rất nhiều người đã dẫn thân vào sự dẫn dắt của một người để đi vào chiến dịch tố cáo một “thần y” là lừa đảo, tố cáo một số nghệ sĩ là mờ ám trong việc từ thiện và bắt các nghệ sĩ ấy “sao kê”, cũng như đi vào chiến dịch chửi bới xúc phạm đến nhiều người. Nếu hiện tượng này ở qui mô nhỏ thì chúng ta không đáng quan tâm. Tuy nhiên đây là hiện tượng lôi kéo hàng “triệu triệu” người tham gia nên chúng ta cũng cần lưu ý, lưu ý vì ảnh hưởng của nó đến xã hội, đến con em của chúng ta.

Chắc hẳn trong chúng ta không ai dám tự hào rằng mình hoàn hảo, nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đến những việc xấu, người xấu trong xã hội để chúng ta, nhất là con em chúng ta không bị lây nhiễm. Tuy quan tâm nhưng chúng ta đâu thể dùng lời lẽ thô tục để mạt ly những người làm điều mà chúng ta nghi là xấu đó. Hành động đó tạo sự căng thẳng trong xã hội, tạo nên những nhóm khác cũng dùng những lời lẽ thô tục để đối lại và những cuộc chửi bới như thế không ích lợi gì cho xã hội, thậm chí còn có hại.

Điều hại trước tiên là khi chửi nhau người ta thường không dùng lý lẽ, luật lệ nhưng chỉ cần dùng những lời lẽ càng độc hại, càng thô tục... càng tốt vì nó có thể làm đối phương sợ và im tiếng. Im tiếng không phải vì sai nhưng im tiếng vì mình không thể có lời thô tục hơn. Môi trường xã hội như thế không thể gọi là lành mạnh và sống trong môi trường xã hội như thế không thể gọi là tốt. Chúng ta mong sự kiện sẽ kết thúc sớm trong mùa Giáng sinh năm nay để chúng ta được sống trong bình an.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

12/12/2021 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - C

### CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

**Dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có...” (Lc 3,10-11)**

**Suy niệm:** Ngạn ngữ Anh nói với chúng ta: “Con đường xuống hoá ngục được lát bằng những ý hướng tốt”. Vì thế, điều quan trọng không phải là dốc lòng chừa khi xưng tội, nhưng là thực hiện điều dốc lòng ấy, bởi vì đã bao lần mình dốc lòng chừa, nhưng rồi khi xét mình, thấy các tội cũ lại “nguyên y vãn” (vãn y nguyên!). Đề bày tỏ lòng sám hối, sau khi chịu phép rửa ở sông Giođan, các hối nhân đều lên tiếng hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” Họ hiểu rằng lòng sám hối thật sự không phải chỉ là những cảm xúc chân thành, hay những suy tư hoa mỹ, mà phải được diễn tả bằng việc làm: phải làm gì đây? Sám hối không phải chỉ là đổi mới trong nếp nghĩ, nhưng còn đổi mới cung cách hành xử của bàn tay, đôi mắt, môi miệng... cho hợp với Lời Chúa.

**Mời Bạn:** Bạn cũng hãy tự hỏi: tôi phải làm gì đây trong mùa Vọng này? ông Gioan cũng cho bạn câu trả lời: tiếp tục làm công việc nghề nghiệp, bổn phận nhưng với tinh thần bác ái, công bằng, tận tâm và vui tươi...

**Chia sẻ:** Tôi sẽ làm gì để việc sám hối thật sự đổi mới cuộc đời tôi?

**Sống Lời Chúa:** Tôi sẽ lãnh nhận Bí tích Hoà Giải trong mùa Vọng với một quyết tâm thực hiện điều dốc lòng chừa cách mạnh mẽ hơn.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giêsu, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lả. Con uống nước mát mà họng vẫn khô rang, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Amen. (Rabbouni)*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### TOÀ THÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THẾ GIỚI HẬU ĐẠI DỊCH

Ngày 09/12 tới đây, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng với các tổ chức khác sẽ tổ chức một hội nghị với tiêu đề “Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện và Hoà bình trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Các công nghệ mới trong thế giới hậu Covid”.

Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, sự kiện diễn ra theo hình thức tham gia trực tiếp và trực tuyến, sẽ quy tụ các chuyên gia đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về công nghệ mới trong một xã hội hậu Covid, nhằm hướng tới một hệ thống kinh tế cộng đồng, tốt đẹp hơn.

Hội nghị muốn nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động của con người, và thúc đẩy suy tư toàn cầu về các cơ cấu và hiện tượng chi phối thế giới. Trong những điều này, đáng chú ý là sự phát triển cách nhanh chóng các loại công nghệ, thể hệ trí tuệ nhân tạo mới, người máy. Nhưng những phát triển này lại không được suy tư đạo đức đồng hành, dẫn đến nguy cơ gia tăng bất bình đẳng và bỏ lại phía sau nhiều người. Vì vậy cần một tầm nhìn đạo đức sâu rộng để có thể thiết lập những công nghệ này theo hướng giảm tác hại và phục vụ sự phát triển con người toàn diện.

Theo tinh thần thông điệp *Laudato si'*, Hội nghị sẽ hướng tới mục tiêu đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về vai trò của công nghệ mới trong thời hậu đại dịch với quan điểm hướng tới sinh thái toàn diện, công lý và cách tiếp cận toàn diện “Một sức khỏe cho tất cả” và “một hệ thống kinh tế cộng đồng hơn”.

Các chuyên gia sẽ đưa ra các phân tích khoa học và đạo đức, cùng với các nghiên cứu điển hình, cho thấy cách công nghệ mới có thể được áp dụng để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe - bao gồm cả việc thúc đẩy tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vắc-xin Covid-19, lao động, hòa bình và an ninh, và thúc đẩy một nền kinh tế xã hội. Các vấn đề quan trọng cũng sẽ được đặt ra liên quan đến việc sử dụng các công nghệ và tác động của chúng dưới ánh sáng của thông điệp *Laudato si'* và *Fratelli tutti*.

Ngọc Yến - Vatican News

## **SÁCH MỚI CỦA ĐTC VỀ TIN MỪNG LUCA**

Trong những ngày vừa qua, Nhà xuất bản Vatican đã cho xuất bản sách mới của Đức Thánh Cha Phanxicô với tựa đề “Ngược nhìn lên trên, nhìn đến người khác. Những suy tư về Tin Mừng Luca”.

“Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của tâm hồn nằm ở chỗ biết kết hợp hai yếu tố: chiêm niệm và hoạt động”. Câu này tóm tắt ý nghĩa toàn bộ nội dung sách mới của Đức Thánh Cha.

Sách trình bày những dẫn giải của Đức Thánh Cha về Tin Mừng Chúa nhật hàng tuần và đồng hành với độc giả trong việc khám phá sứ điệp của Chúa Giêsu theo Thánh Luca, một Tin Mừng đặc biệt nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, và mời gọi mỗi người trở thành môn đệ và thực hiện sự chào đón vô điều kiện này đối với người khác.

Trong sách có đoạn Đức Thánh Cha viết: “Tìm kiếm những điều trên cao không có nghĩa là xa lánh thực tế, nhưng là tìm kiếm những điều có giá trị đích thực: công bằng, liên đới, đón tiếp, tình huynh đệ, hòa bình, tất cả những gì tạo nên phẩm giá đích thực của con người. Đó là việc hướng tới một cuộc sống được thực hành không phải theo kiểu thế gian, nhưng theo Tin Mừng: yêu Chúa hết lòng, và yêu thương người lân cận như Chúa Giêsu đã yêu, nghĩa là phục vụ và trao ban chính mình”.

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, giải thích trong lời tựa: Trong những trang này, Đức Thánh Cha “mô tả cuộc gặp gỡ với một chiều kích đức tin. Một mặt là lời loan báo về một Thiên Chúa trở thành người lân cận, bạn hữu, anh em, người cha; và mặt khác, bác ái phải là một bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự thay đổi tâm hồn và cuộc sống của những người tự nhận là đã gặp Người”.

Theo Nhà sách Vatican, sách này có thể rất hữu ích đối với mọi độc giả. Bởi vì, người tin Chúa sẽ tìm thấy ở đây một sự đồng hành khôn ngoan trong sự hiểu biết về Tin Mừng. Còn người chưa tin sẽ được hướng dẫn để khám phá bản chất của sứ điệp Kitô trong sự đơn giản của nó. Linh mục hoặc tín hữu đang dần dần thân phục vụ sẽ tìm thấy vô số ý tưởng để hơn bao giờ hết đón nhận với sự khôn ngoan sức mạnh cách mạng của Tin Mừng, điều Đức Thánh Cha truyền cho chúng ta như một kho tàng và một nén bạc để sinh lợi.

Ngọc Yến - Vatican News



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo.